



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มหัศจรรย์เด็กไทย" มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน



เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับภาคการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน "มหัศจรรย์เด็กไทย" จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยเชิญพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงปาฐกถา มีนักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน

ทั้งนี้ นายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของงาน "มหัศจรรย์เด็กไทย" ครั้งนี้ว่า งานมหัศจรรย์เด็กไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมทั้งเพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้ง 4 ภูมิภาค ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ" โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมหลัก 9 ด้าน

จัดแสดงในลักษณะ "ห้องโถงที่ 1.ด้านธารชีวิตงาม" มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และผลงานที่เกิดจากการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน "ห้องโถงที่ 2.โรงเรียนดีของชุมชน" นำเสนอโรงเรียนรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการกระจายอำนาจและเสริมความเข้มแข็ง "ห้องโถงที่ 3.เรียนสอนสื่อสร้างสรรค์" เป็นการสาธิตหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่คัดสรรคจากทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นฐานที่หลากหลาย "ห้องโถงที่ 4.สื่อสารภาษาโลก นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษานานาชาติ

"ห้องโถงที่ 5.อัจฉริยะเทคโนโลยี" เป็นการแสดงความความสามารถของเด็กไทยที่เกิดจากการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ห้องโถงที่ 6.เด็กล้วนมีสิทธิศึกษา" ร่วมชื่นชมความสามารถของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเรียนร่วม "ห้องโถงที่ 7.ศิลปหัตถกรรมนี้ล้ำเลิศ" คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยการสาธิตให้ชม สอนให้ทำ และเชิญชวนให้ร่วมชื่นชมเพื่อต่อยอดความรู้ "ห้องโถงที่ 8.นาฏศึกษาพัฒนาชีวิต" นำเสนอความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงหลากหลายสาขาที่สะท้อนความเป็นเลิศในวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล และ "ห้องโถงที่ 9.โรงเรียนใจผลงานแจ้ว" เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

"ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ นักเรียนและครูได้มาร่วมชมงานนี้ จะได้เห็นความมหัศจรรย์ของเด็กไทย" รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวเชิญชวนทั้งทำใจไว้

"พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์"

"พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า เด็กไทยทุกคนมีความมหัศจรรย์ในตัวเอง มีพลังที่เกิดจากการเรียนรู้ จิตนาการ และพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ หากได้รับการศึกษาและช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว โรงเรียน และทุกภาคส่วนของสังคม ย่อมจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรมน่าใจ และเป็นคนเก่งที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมจะทำประโยชน์ให้กับสังคม รัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของประชาชนในชาติ ให้สามารถขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายเรื่อง เช่น การเพิ่มเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนรวมกว่า 14,564 ล้าน

บาท เพื่อยกระดับการศึกษาและช่วยลดภาระผู้ปกครอง จัดสรรอัตราข้าราชการครูและพนักงานราชการกว่า 1,700 อัตรา เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแก้ปัญหาขาดครูในพื้นที่ชายแดนและห่างไกล รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 5 พันคน ได้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู"

"นอกจากนี้ มีการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเครือข่ายที่จะยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและไม่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาครูที่สอนวิชาที่จบมาไม่ตรงวุฒิการศึกษา กว่า 3 หมื่นคน และจัดสรรงบประมาณกว่า 22,885 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครูที่มีผลงานจัดการเรียนสอนได้มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนได้สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนารูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนพิการ ด้วยโอกาส และที่มาจากพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นต้น"

"ที่สำคัญรัฐบาลได้กำหนดนโยบายคุณธรรมนำความรู้ให้เป็นหลักชัยในการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม 8 ประการ ไปใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งนี้ จากการนำเสนอผลงานของเยาวชน ตลอดจนการจัดนิทรรศการภายในงานนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่ามาตรการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความก้าวหน้าอย่างหน้าภาคภูมิใจ"

"อย่างไรก็ตาม ผมขอฝากข้อคิดแก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ประการแรกขอให้ผู้บริหาร ครูและชุมชนได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นหลักในการจัดการศึกษาให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่ยังอาจตกหล่นในหลายพื้นที่ ปรับหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ลดช่องว่างในโอกาสและเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเด็กกลุ่มต่างๆ ประการที่สองเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนแล้ว ขอให้นำหลักการนี้ไปใช้ในการดำรงชีวิต เรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผล และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่อาจจะพบในอนาคต"

"ประการสุดท้าย ขอให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง โดยเริ่มจากการช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม และรวมถึงร่วมกันปลูกฝังชีวิตประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน และสังคมด้วย"

หน้า 26